

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลसानตม อำเภอกุเวรี จังหวัดเลย ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลसानตม อำเภอกุเวรี จังหวัดเลย
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลसानตม อำเภอกุเวรี จังหวัดเลย จำแนกประชาชนตามเพศ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ที่แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลसानตม อำเภอกุเวรี จังหวัดเลย

สมมติฐานการศึกษา

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลसानตม อำเภอกุเวรี จังหวัดเลย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนที่มี เพศ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลसानตม อำเภอกุเวรี จังหวัดเลยแตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลसानตม อำเภอกุเวรี จังหวัดเลย จำนวน 2,778 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลसानตม อำเภอกุเวรี จังหวัดเลย โดยวิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรตามสูตรของยามานะ (Yamane, 1973 : 727) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 350 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 คำถามปลายปิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลจริงของผู้ตอบ แบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่

ตอนที่ 2 คำถามปลายปิด เกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสาตาม อำเภอกูเรือ จังหวัดเลย 5 ด้าน โดยลักษณะของข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว

ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสาตาม อำเภอกูเรือ จังหวัดเลย

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบการทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบโดยวิธี t – test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญของการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบความแตกต่างผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe)

สรุปผล

จากการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสาตาม อำเภอกูเรือ จังหวัดเลย สรุปผลการศึกษา ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาชีพเกษตรกรหรือรับจ้าง และมีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยคือบ้านห้วยลาด
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสาตามอำเภอกูเรือ จังหวัดเลย พบว่า โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และ ด้านการริเริ่มการพัฒนา และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย จำนวน 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการวางแผนการพัฒนา ด้านการดำเนินการพัฒนา และด้านการประเมินผลการพัฒนา

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ที่มีเพศ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกันพบว่า

3.1 ประชาชน ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้าน การมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ประชาชน ที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการริเริ่มการพัฒนา ด้านการวางแผนการพัฒนา ด้านการดำเนินการพัฒนา และด้านการประเมินผลการพัฒนา การมีส่วนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

3.3 ประชาชน ที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้าน การมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกปัญหาและความต้องการในการพัฒนาอย่างแท้จริง ไม่ใช่จากผู้นำชุมชน ควรให้ประชาชนเสนอโครงการการพัฒนาในรูปแบบของแผนพัฒนาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลของการดำเนินงานในการพัฒนาให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเป็นอย่างดี และเป็นไปตามความต้องการ และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการใช้งบประมาณในการพัฒนามากยิ่งขึ้น

อภิปรายผล

ผลจากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสานตม แม้ว่าได้เปิด โอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น และในปัจจุบันประชาชนมีการตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมมากกว่าอดีต แต่ก็ยังเป็นเพียงประชาชนบางกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วม หรือเข้ามามีส่วนร่วมเพียงบางขั้นตอนของ

การพัฒนาเท่านั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนยังคงขาดความต่อเนื่องเพราะจะมีส่วนร่วมในเฉพาะขั้นตอนระยะแรกๆ ในระยะหลังของการพัฒนานั้นการมีส่วนร่วมยังคงไม่มากพอ ซึ่งพิจารณาได้จากตารางที่ 3 เป็นการแสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสาธิต ในแต่ละด้าน ที่เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย ด้านการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และด้านการริเริ่มการพัฒนานั้นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ ของการพัฒนานั้นระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย

ผลการศึกษาสอดคล้องกับสาโรช น้อยใจบุญ (2547 : 154) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษาบ้านสาวชะ โงก หมู่ที่ 1 ตำบลสาวชะ โงก อำเภอบางคล้า จังหวัดเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า “โดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายด้านแล้วประชาชนบ้านสาวชะ โงกมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับสมศักดิ์ พรหมเตื้อ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา ของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับวีระชัย คำล้าน (2550 : 121) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับวุฒิชัย กุลรัตน์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสูง อำเภอคำชะอี จังหวัดเลย พบว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับเนาวรัตน์ พรหมเกตุ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลชัยวารีอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับกุสุมาลย์ มหาแสน (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภู่อ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภู่อ จำนวน 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับอินทรา จันทร (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จำแนกตาม เพศ อาชีพ และหมู่บ้านที่แตกต่างกันพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จำนวน 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางไม่สอดคล้องกับภราดร บุตรบุญ (2544 : 69) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานหมู่บ้าน: ศึกษากรณีกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ผลการวิจัยพบว่า “ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานหมู่บ้านระดับสูง

ไม่สอดคล้องกับวันเพ็ญ บุญเฟือก (2545 : 128) ได้ทำการศึกษาเรื่องความต้องการมีส่วนร่วมและความเป็นไปได้ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฉางให้เป็นเมืองน่าอยู่ ผลการวิจัย พบว่า “ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฉางให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยรวมในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการบริหารจัดการ พบอยู่ในระดับมากไม่สอดคล้องกับพิสมัย บุญเลิศ (2548 : 98) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมมาก ไม่สอดคล้องกับอาคม ธนุทอง (2550 : 117) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 ประชาชน ที่มี เพศ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย แตกต่างกัน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ประชาชน ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ที่มีเพศแตกต่างกันระหว่างเพศชาย และเพศหญิงนั้น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเหมือนกัน และจำแนกเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับที่เหมือนกันคือ อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการริเริ่มการพัฒนา และ ด้านการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และอยู่ในระดับน้อยเหมือนกัน 3 ด้านคือ ด้านการวางแผนการพัฒนา ด้านการดำเนินการพัฒนา และด้านการประเมินผลการพัฒนา

ผลการศึกษาสอดคล้องกับภราดร บุตรบุญ (2544 : 69) ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน โดยรวมการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับพิสมัย บุญเลิศ (2548 : 98) ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน โดยรวมการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับวีระชัย คำล้าน (2550 : 121) ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน โดยรวมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับวุฒิชัย กุลรัตน์ (2552 :

บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับเนาวรัตน์ พรหมเกตุ (2552 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำแนกตามเพศ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับกุสุมาลย์ มหาเสน (2552 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกปอ ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับอินทริรา จันทร์ (2552 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ที่มีเพศแตกต่างกัน การมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน

ไม่สอดคล้องกับสาโรช น้อยใจบุญ (2547 : 154) ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน การมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมศักดิ์ พรหมเตือ (2551 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน การมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับอาคม ธนุทอง (2550 : 117) ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน การมีส่วนร่วมแตกต่างกัน

2. ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบ เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า อาชีพ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละด้าน เพราะการที่ประชาชนมีอาชีพแตกต่างกันทำให้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวม และในรายด้านแตกต่างกัน ซึ่ง โดยรวมประชาชนที่มีอาชีพพนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ การมีส่วนร่วมแตกต่างกันกับอาชีพนักเรียนนักศึกษา และในรายด้านในด้านการริเริ่มการพัฒนานั้น อาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้าง และพนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมแตกต่างกับอาชีพนักเรียนนักศึกษา และในด้านการวางแผนการพัฒนา ด้านการดำเนินการพัฒนา และ ด้านการประเมินผลการพัฒนา อาชีพพนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ การมีส่วนร่วมแตกต่างกันกับอาชีพนักเรียนนักศึกษา เช่นกัน

สอดคล้องกับวันเพ็ญ บุญเฟือก (2545 : 128) ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน สอดคล้องกับสาโรช น้อยใจบุญ ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาบ้านสาวชะ โกง หมู่ 1 ตำบลบงคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราจำแนกตามอาชีพแตกต่างกันพบว่า การมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับพิสมัย บุญเลิศ (2548 : 98) ผลการศึกษา พบ ว่าการมีส่วนร่วมจำแนกตามอาชีพที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับที่ .05 สอดคล้องกับอาคม ธนุทอง (2550 : 117) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมจำแนกตามอาชีพที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับวุฒิชัย กุลรัตน์ (2552 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมจำแนกตามอาชีพที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับกุสุมาภรณ์ มหาเสน (2552 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมจำแนกตามอาชีพที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับอินทรา จันทร (2552 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมจำแนกตามอาชีพที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไม่สอดคล้องกับภราดร บุตรบุญ (2544 : 69) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมจำแนกตามอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมศักดิ์ พรหมเตือ (2551 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมจำแนกตามอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับเนาวรัตน์ พรหมเกตุ (2552 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมจำแนกตามอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสาธิต ทั้ง 5 ด้าน ประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน มีส่วนร่วมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับที่เหมือนกัน การมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเหมือนกันทั้ง 9 หมู่บ้าน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับพิสมัย บุญเลิศ (2548 : 98) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับวีระชัย คำล้าน (2550 : 121) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับวุฒิชัย กุศลรัตน์ (2552 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับอินทรา จันทร (2552 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไม่สอดคล้องกับอาคม ธนุทอง (2550 : 117) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับเนาวรัตน์ พรหมเกตุ (2552 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามดง อำเภอรือเสาะ จังหวัดน่าน ผู้ศึกษาได้กำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลควรส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการประเมินผลการพัฒนามากขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็นตัวแทนในการประเมินผลหลังจากการพัฒนาเสร็จสิ้น

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ในทุกๆ ระยะ ของการพัฒนา เช่นการให้ประชาชนหรือตัวแทนหมู่บ้านเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเป็นระยะ

1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการตัดสินใจที่กำหนดปัญหาของชุมชน

1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลควรบรรจุให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน เพื่อจะได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นนำไปวางแผนพัฒนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น แต่งตั้งตัวแทนหมู่บ้านเพื่อเข้ามาประเมินการบริหารงานของคณะผู้บริหารหรือเสนอแนะ การบริหารงานและการพัฒนาในด้านต่างๆ

1.6 องค์การบริหารส่วนตำบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการพัฒนาใน โครงการต่างๆ เช่น คณะกรรมการในแต่ละโครงการควรมีการคัดเลือกใหม่ทุก โครงการแทนที่จะคัดเลือกจากคนเก่า

1.7 องค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการประเมินผลหลังจากการพัฒนาได้เสร็จสิ้นลงว่า ประชาชนได้รับผลประโยชน์ตามที่พึงประสงค์มากน้อยเพียงใด

1.8 องค์การบริหารส่วนตำบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ และรับรู้ในการใช้งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น เช่นการแถลง การใช้จ่ายงบประมาณต่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นระยะของการพัฒนา

1.9 องค์การบริหารส่วนตำบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และแสดงบทบาทในการประเมินผลการพัฒนา เช่นการประเมินผลโดยการตอบแบบสอบถาม โดยการแจกให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

2.1 ควรทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตามอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในเชิงคุณภาพ

2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตามอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ด้านการประเมินผลการพัฒนา



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY